

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2186 /SGDĐT-GDTrH  
Về nhu cầu dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông trong năm học 2021 - 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Thực hiện văn bản số 1090/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022. Theo đó, nhiệm vụ triển khai dạy ngoại ngữ là mục tiêu giáo dục quan trọng của Chương trình.

Hiện nay, bên cạnh việc triển khai dạy tiếng Anh, các trường còn có nhu cầu dạy ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy ngoại ngữ tại các trường phổ thông, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hiện có chương trình phái cử giáo viên đến giảng dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường căn cứ điều kiện của nhà trường và nhu cầu của học sinh, có thể liên hệ Trung tâm để đăng ký theo thông tin như sau:

Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 47 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Điện thoại: 028. 3920. 1274 hoặc 0812.030.262

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Tú Uyên

Email: klechhcm@gmail.com/nguyennngoctuuyen1212@naver.com

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 13/8/2021.

Sau khi nhận đăng ký từ các trường, Trung tâm sẽ tổng hợp và liên hệ với các trường, thỏa thuận phương thức hỗ trợ cụ thể.

Nếu số lượng trường đăng ký quá vượt quá khả năng hỗ trợ của Trung tâm, Trung tâm sẽ ưu tiên cho các trường đăng ký sớm.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trong quá trình thực hiện cần thực hiện đúng theo những quy định về tiếp nhận giáo viên nước ngoài (nếu có). Có chế độ báo cáo theo năm học về cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Những vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị nhà trường liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học), điện thoại (028)38299681./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP, GDTrH. ✓

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Hoài Nam**